



ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/๕๖๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ทุกแห่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบตอบรับ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนให้กับผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จึงขอเผยแพร่เอกสารผลงานวิจัย ในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถดาวน์โหลด ผลงานวิจัยได้ที่เว็บไซต์ [www.nvc.ac.th](http://www.nvc.ac.th) เพื่อเป็นประโยชน์และเผยแพร่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายันต์ แสงสุริยันต์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ / งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

โทรศัพท์. ๐๗๕-๓๕๖๑๕๖ ต่อ ๑๐๔๐

Home page : [Http://www.nvc.ac.th](http://www.nvc.ac.th)

E – Mail : [saraban@nvc.ac.th](mailto:saraban@nvc.ac.th)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช



สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน**  
**ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย</b>			
1	นางอารี มีบุญมาก	การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในเทคนิคการทำแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก ในรายวิชาชุดไทย (20401-2211) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
2	นางสาวกัตติกา แก้วขาว	การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การวาดเสื้อผ้าประกอบโครงร่างหุ่นแฟชั่น รายวิชา การวาดภาพแฟชั่น 2 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการออกแบบแฟชั่น	
3	นางสุชาดา นิลสาขา	การใช้สื่ออินโฟกราฟิก ในรายวิชาเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
4	นางสาวยุหษ์ บัวสกุล	พัฒนาการใช้สื่อการสอนโมเดลย่อส่วน เสื้อและกระโปรงเบื้องต้น โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและฝึกทักษะ และสามารถวิเคราะห์สื่อย่อส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขางานวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)	
<b>แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ</b>			
5	นางสาวปิ่นอุทัย แผ่เต็ม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 30404 – 2005 ขนมไทย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อ)</b>			
6	นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง	ผลของการสอนโดยการสอดแทรกความมีวินัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการอาหาร ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	
7	นางสาวจินดาหรรษา ขำคม	ผลของการใช้ผังงานเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1	
8	นายจิตติกร สงจันทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารไทย ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning	
9	นายฤกษ์พร พุ่มนุ่น	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การชั่งตวง ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ร่วมกับสื่อประสม	
10	นางสาววนิดา รัฐนิยม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยในงานอาหารโดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาอาหารและโภชนาการ	
11	นายชาคริต จันทชาติ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาขนมไทย 30404-2005 ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติขนมไทย ประเภทไข่ โดยใช้แบบวัดทักษะปฏิบัติ	
12	นางสาวภุริชญา คงชาติ	การศึกษาการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	
13	นางสาวนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์	การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการเข้าเรียนสายของนักเรียนในรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20404-2002 ของนักเรียน ปวช.1 ห้อง 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อ)</b>			
14	นางสาวศุภวรรณ สุวรรณ	การพัฒนาทักษะด้านการทำชิฟอนเค้กโดยการลงมือปฏิบัติในรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก ระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
19	นางสาวณัฐสุดา คงทอง	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
20	นางสาวจิตินันท์ ทองกัน	การให้ผู้เรียนกล้านำเสนอแนวความคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ ในความคิดและจินตนาการของตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2	
21	นางสาวสุธาทิพย์ คงกัน	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในงานครัว โดยใช้เกมส์ปฏิบัติแบบความร่วมมือ เป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
22	นางสาววรรัตน์ แดงเพชร	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชาอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง	
<b>แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์</b>			
23	นางสาวภรพณา สุขใส	การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะและการจัดตกแต่งอาหารของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๒ คห. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ที่ได้รับการสอนโดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ขั้นตอนการแกะสลักจัดตกแต่งอาหาร	
24	นางสาวปิยรัตน์ รอดแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
25	นางสาวมณฑา ยี่หาญ	การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดการสอนการแกะสลักและผลไม้	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (ต่อ)</b>			
26	นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการอนุบาลและดูแลเด็ก โดยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมสถานการณ์จริง ในการอนุบาลและดูแลเด็ก เรื่องอุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็กและการปฐมพยาบาลสำหรับเด็ก ของนักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	
25	นายณรงค์กร ทองหมื่น	การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานมาลัย ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม ที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดการสอนงานมาลัย	
<b>แผนกวิชาการบัญชี</b>			
26	นางสาวณัฐวรรณ ภักดีชน	การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)	
27	นางสาวหนึ่งทัย มุสิกะนันท์	การบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) ควบคู่กับแบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี	
28	นางสุนิสา พละศึก	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 เรื่อง รายงานต้นทุนการผลิต ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	
29	นางสาววัชรีย์ อ้นวิวัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2	
30	นางสาวสุภาภรณ์ดา ยี่สุนัฒม	การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	

## รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน

ประจำปีการศึกษา 2566

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาการบัญชี (ต่อ)</b>			
31	นางสาวรัชชนิวรรณ ศรีทองเพิง	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วนทางการเงิน วิชารายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
32	นางวณิ ฤทธิผล	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี ชั้นกลาง 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบผสมผสานห้องเรียนกลับด้าน และการสะท้อนกลับ (Flipped classroom & Feedback)	
33	นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ	วิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ กลุ่มผู้เรียนม.๖และต่างสาขา แผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา๒๕๖๖ เมื่อนำชุดฝึกเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเสมือนจริงมาใช้ประกอบการเรียนการสอน	
34	นางรุ่งฤดี ไพโรจน์	การพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพบัญชี เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้เอกสารประกอบการลงบัญชี(เสมือนจริง) ในวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 5 (ทวิภาคี) สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ	
35	นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่อง งบการเงินรวมกรณีบริษัทในเครือที่มีรายการระหว่างกัน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 การบัญชี 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
36	นางสาวศรปภัฏฐ์ ธรรมรักษ์	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการะบวนการจัดทำบัญชี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการบัญชี	

**รายชื่อครูส่งผู้สอนผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาการบัญชี (ต่อ)</b>			
37	นางสาวสุภารัตน์ เภรีฤกษ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกบัญชีแยกประเภท ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ในวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
38	นายวณูพงศ์ คำเพ็ง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม	
39	นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ห่าน	พัฒนาผลสัมฤทธิ์และสร้างความเข้าใจทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีตัวเงินโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและกระบวนการกลุ่ม (Group Process)	
<b>แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล</b>			
40	นายปณิต นพประดิษฐ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
41	นางสาวตฤणा จิตรามวงศ์	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพของนักเรียนชั้น ปวช. ๑ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่ม ๑ ด้วยแบบฝึกปฏิบัติ	
42	นางสาคร ศรีสุวรรณ	การใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ ๑	
43	นางนันทารัตน์ ทองธวัช	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน	
44	นางสาวจตุพร ตรีตรง	การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet Of Things) ในรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพภาคเรียนที่ 2/2566 โดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (Kahoot)	

**รายชื่อครูส่งผู้สอนผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อ)</b>			
45	นายปิยวิทย์ หนุมาศ	รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 30204-2002 เรื่อง หลักการจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	
46	นายรพีพัฒน์ พรหมดนตรี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
47	นางสาวนฤมล ตรีตรง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณในรายวิชาโปรแกรมตารางงาน ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
48	นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
49	นายทัศนพงศ์ พงศ์สมัคร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Moodle สำหรับนักศึกษาทวิภาคี วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	
50	นางวรรณรัตน์ เครือจันทร์	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบการสอน ของโรเบิร์ต กาย	
51	นายอรรถวุฒิ รั้ววงศ์	การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Typing Master ของนักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	



**รายชื่อครูส่งผู้สอนผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อ)</b>			
52	นางสาวสกวรัตน์ เห็นพร้อม	การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประกอบการฝึกในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ	
53	นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง	การพัฒนาการเรียน เรื่องหลักการจัดการ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20204-2006 สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2566	
<b>แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>			
54	นายทวีศักดิ์ หนูทิม	การศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
55	นายอุทิศ ลีละวัฒน์	การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
56	นายวิศวัต หนูมาศ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ด้วยบอร์ดเกม The Coding	
57	นายเอกชัย คุ้มภัยรัตน์	การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (20901-2105) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ	
58	นางสาวกมลวรรณ อนันต์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง ด้วยเทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เบื้องต้น รหัสวิชา 20901-2205	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน**  
**ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)</b>			
59	นางสาวปิยาพัชร ยอดทอง	การเสริมทักษะการใช้ Cascading Style Sheets ด้วยโปรแกรม WordWall ในรายวิชาการสร้างเว็บเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1	
<b>แผนกวิชาการตลาด</b>			
60	นางเบญจ วรรณมาศ	ชุดฝึกทักษะเกี่ยวกับประเภทของการส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการหลักการตลาด	
61	นางเบญจวรรณ พนมรักษ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาผลิตภัณฑ์และราคาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 การตลาด	
62	นางณัฐนันท์ กระจ่างสด	ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุที่เลือกเรียนสาขาวิชาการตลาดกับระดับผลการเรียนปลายภาคเรียน สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานการตลาด	
63	นางศิริินดา สงพราหมณ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning วิชาการสร้างทีม นักขาย เรื่อง ศิลปะการพูด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาการตลาด</b>			
64	นายคมกริช พลเดช	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิชาหลักการตลาด รหัสวิชา ๓๐๒๐๐-๑๐๐๒ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.๑ สำนักงาน ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
65	นางสาวพรรณิภัทร วังบุญคง	ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	
66	นายภฤกษ์ ถนอมชู	การใช้สื่อการสอนเชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 สาขาการจัดการสำนักงาน 2 รายวิชาหลักการตลาด	
67	นายวีรวัฒน์ รักดี	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความชอบที่มี ต่อรูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนของครูโดยใช้ โปรแกรม Canva ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
68	นางสาวสุจิตรา ล่องทอง	การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด	
<b>แผนกวิชาการเลขานุการ</b>			
69	นางวรภาพร บรรจงเส้น	ศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน (302162005) นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน	
70	นางสาวอัมพิกา นุ่นสังข์	พัฒนาสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์รายวิชา การจัดการสำนักงานสมัยใหม่(302162001)	
71	นางนรินทร์ นวลเจริญ	การศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการจัดการเอกสารของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 การจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2565**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาการเลขานุการ (ต่อ)</b>			
72	นางสาวขวัญใจ สีตอง	การศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) รูปแบบวิธีการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม และวิธีการสอนแบบแสดงบทบาท ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
73	นางสาวเจริญพร ทักทาย	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้นปวช.๓ การเลขานุการและการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการใช้โปรแกรม CANVA	
74	นางสาวพรรณวดี พลอยมี	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่านเกณฑ์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่านเกมของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 การจัดการสำนักงาน	
75	นางสุภาวรรณ จันทร์หุ	การแก้ไขปัญหาของการส่งงาน รายวิชาการจัดการเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (302032004) โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน Google Classroom ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
76	นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์	ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนผ่านเกม	
<b>แผนกวิชาการจัดการ</b>			
77	นางสาวปานทิพย์ จันทร์เรืองฤทธิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-book ในรายวิชาการจัดการและการจัดการสมัยใหม่ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
78	นางสาวกัญฐิกา แสงสุวรรณ	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการและการจัดการสมัยใหม่ (๓๐๐๐๑-๑๐๐๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาการจัดการ</b>			
79	นางกชมน เอียดแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 30200-1001 เรื่องการผลิตโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
80	นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
81	นางสาววริยา อาหลี	พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ (30001-1002) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	
82	นางสาวภัณฑิพย์ โชติรัตน์	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (20001 1003) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ภาาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
83	นางสาวสุพรรณิ วังบุญคง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการจัดทำแผนธุรกิจ วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการนักเรียนระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
<b>แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ</b>			
84	นางสาวฉันทนา หมวกพลาญ	การแก้ปัญหาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based Learning) ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการท่องเที่ยว	
85	นางนุชนาด หนูมาศ	กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา แผนกภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
86	นางนันทรัตน์ ชนะชู	การพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ต่อ)</b>			
87	นางพัชรี ทองขวัญ	การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยเกม Kahoot ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
88	นางมาลัย ชูพันธ์	การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2/2566	
89	นางสาวพนิต กอกำเกษ	ผลการใช้ชุดกิจกรรม English for Service Business ร่วมกับกิจกรรมแผนผังกราฟิก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
90	นางสาวดลฤดี ชาญเขาว์	การแก้ปัญหาการอ่านภาษาจีนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบเกม วิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1221 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาจัดการโรงแรม	
91	นางปาริชาติ ชูช่วงโชติ	การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อ แก้ปัญหา การเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3	
92	นางสาวศตพร จันทร์แก้วแร่	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรายวิชาภาษาจีนในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน รวมกับเกม Kahoot ของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
93	นางสาวนงนภัทร บัวเนียม	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพการโรงแรม	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ต่อ)</b>			
94	นางสาวสิตานันท์ กลัปกัลณ์	การพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดย การใช้เกม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
95	นางสาวชนนิกานต์ บุญตา	การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
<b>แผนกวิชาการโรงแรม</b>			
94	นางสาวเพ็ญภา สมบันดาล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภัตตาคารและการจัด เลี้ยง เรื่องการพับผ้าเช็ดปาก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม กลุ่ม 1 วิทยาลัย อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน	
95	นางศุภรัตน์ ศรีจันทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการงานส่วนหน้า โรงแรม เรื่อง ภาษาอังกฤษงานส่วน หน้าโรงแรม ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม 1 วิทยาลัย อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้สื่อ Power Point	
96	นางจตุพร กิจผลิต	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบาร์และเครื่องดื่มรหัส วิชา 30701-2304 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการ โรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน บริการเครื่องดื่ม สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 การโรงแรม กลุ่ม1	
97	นางสาวสารณี อุปลา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบาร์และเครื่องดื่ม เรื่อง คำศัพท์อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบาร์และเครื่องดื่มโดยการใช้สื่อ ประสม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหาร และเครื่องดื่ม กลุ่ม 2	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาการโรงแรม (ต่อ)</b>			
98	นางสาวณัฐวิมล อำนวยพร	การแก้ไขปัญหา ทักษะการปูเตียงโดยการสอนแบบสาธิต ร่วมกับชุดการสอน ในรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคุณธรรมเพื่อการโรงแรม	
<b>แผนกวิชาการท่องเที่ยว</b>			
99	นางนริศรา สงวนคำ	การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (20700-1003) หน่วยที่ 2 คุณสมบัติและทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการ โดยใช้แอปพลิเคชัน CANVA	
100	นางสาวพรศรี สุขสบาย	การใช้แบบทดสอบอัตโนมัติจาก Google Form แปลงค่าเป็น PDF เพื่อแก้ปัญหาคือการเขียนลายมืออ่านยากของผู้เรียน ระดับชั้น ปวส.1 ที่เรียนวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว	
101	นางวรรณ พงษ์จิ้น	ผลการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative Self-Directed Learning) สำหรับผู้เรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในรายวิชาปฏิบัติงานจัดนำเที่ยว	
102	นายสุริยะ ศรีทันเดช	การพัฒนาพฤติกรรมมารการกล้าแสดงออกของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในรายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รหัสวิชา 20700-1004 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ	



**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน**  
**ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาสามัญ</b>			
103	นางสาวสร้อยญา นนทโชติ	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะ การจับใจความนักศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
104	นางสาวจันทร์ทิพย์ ฤทธิเรือง	ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยอยุธยาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ	
105	นายธนิกุล ไตรเมศ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและ บริการ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การซื้อขาย ในระบบผ่อนชำระ	
106	นางสาววรรณิภา อิศระดำเกิง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจ และบริการ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ปวส. โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
107	นายวิระศักดิ์ พูนพั่ง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกการบัญชี ห้อง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
108	นายสมโชค ทิพย์มณี	เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยใช้ชุดฝึกทักษะ	
109	นางสาวเดือน บริพันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ รหัส 30000-1401 เรื่อง ตรรกศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกการตลาด 2	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน**  
**ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาสามัญ (ต่อ)</b>			
110	นายภักดี เรืองศรี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง ความเป็นพลเมืองดี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการโรงแรม ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	
111	นางสาวศันสนีย์ บุญชัย	มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖	
112	นางสาวกนกนถ จันทโรชตะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การเรียนรู้การเคลื่อนที่ แนวเส้นตรงในแนวราบด้วยความเร่ง คงตัวของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ Active learning ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 STEP ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
113	นางสาวสโรชา คชรัตน์	การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค ๘ คำถาม ร่วมกับแผนภาพความคิด ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
114	นายเกรียงไกร สมถวิล	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาลีลาศเพื่อการพัฒนา สุขภาพและบุคลิกภาพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
115	นางสาวกุลิสรา คงสงค์	ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของสื่อการเรียน การสอน วิชา กฎหมายธุรกิจของนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
121	นางสาวศิริภัสสร สิทธิพิทักษ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	

**รายชื่อครูผู้สอนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2566**

ลำดับที่	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
<b>แผนกวิชาสามัญ (ต่อ)</b>			
116	นางสาวพวงน้อย เจนกิจ	การสร้างเกณฑ์ปกติทักษะกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายวิชา 200001603 พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ	
117	นางสาวฉัตรกมล พุ่มทิม	การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรม ขาดการกล้าแสดงออก ระดับชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
118	นางสาวพรพิมล จงจิตร	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้น ปวช.๑ อาหารและโภชนาการ กลุ่ม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
119	นางสาวธนาวดี วัฒนสิทธิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	
120	นางสาวนฤชา ศุภรกาญจน์	ผลของการฝึกก้าวเท้าด้วยตาราง ๙ ช่องที่มีต่อการเดินลีลาศ จังหวะ ชะชะซ่าของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖	
121	นางสาวปภาวรินทร์ บริพันธ์	การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน สำหรับนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 1	



ที่ ศธ ...../.....

.....  
.....  
.....

วันที่.....

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ ศธ ๐๖๒๐.๗/..... ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดส่งเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และทางเว็บไซต์ [www.nvc.ac.th](http://www.nvc.ac.th) เพื่อเป็นประโยชน์และเผยแพร่ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัย..... ได้รับเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( )

ผู้อำนวยการวิทยาลัย.....

ฝ่าย..... / งาน.....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

Home Page : .....

E-mail Address : .....